
รายงานการดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป  

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปนการช่ัวคราว  

.................................................... 

  

  ตามท่ีสํ านั กงาน กสทช .  ไดนํ าร า งประกาศ กสทช .  เ รื่ อ ง  หลัก เกณฑการอนุญาต 

ใหใชคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปนการชั่วคราว 

เผยแพรผานเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. เพ่ือจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชน

ท่ัวไป โดยกําหนดใหผูท่ีประสงคจะแสดงความคิดเห็นตอรางประกาศฯ ดังกลาว แจงสงความคิดเห็นมายัง

สํานักงาน กสทช. ตามประเด็นท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมของหลักเกณฑการอนุญาตฯ ตามประกาศฯ สําหรับผูขอรับการอนุญาต 

2. ความเหมาะสมของประเภทการอนุญาตฯ 

3. ความเหมาะสมของเอกสารหลักฐานหรือขอมูลท่ีจําเปนตองใชในการอนุญาต 

4. ความเหมาะสมของเง่ือนไขตามท่ีกําหนดในประกาศฯ   

5.   ประเด็นเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 

  โดยในการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผู มีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไปดังกลาว 

มีผูแสดงความคิดเห็นตอรางประกาศฯ ผานทางอีเมลของกลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน รวมท้ังสิ้น 

จํานวน 4 ราย ตามลําดับ ดังนี้ 

 1.  นายสุชาติ  เลิศวัฒนกิจกุล 

 2. นายอพิวัฒน  ชุมเมืองอิน 

 3. นายะนงศักดิ์  ภาวิชัย 

 4. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยนายกิตติศักดิ์  ศรีประเสริฐ กรรมการ

ผูจัดการใหญบริษัทฯ 

  ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ไดประมวลและวิเคราะหความคิดเห็นท่ีไดรับตามประเด็นท่ีกําหนดไว

เรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 



ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไปต่อร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกจิการกระจายเสียง 

และกจิการโทรทศัน์เพือ่การทดลองหรือทดสอบเป็นการช่ัวคราว 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น วเิคราะห์ความคิดเห็น 

นายสุชาติ  เลิศวัฒนกิจกุล  1)  ประเทศไทยควรใชมาตรฐาน DVB-T เนื่องจากในยุโรปจํานวน

มากใชมากกวา 10 ปแลว 

2)  เนื่องจากมาตรฐาน DVB-T มี สองมาตรฐาน คือ DVB-T กับ 

DVB-T2 (ประหยัด Bandwidth มากกวา) 

     -  เทาท่ีหาขอมูลใน Web Site ชื่อ http://www.alibaba.com    

และ www.ebay.com  อุปกรณ Set top box สําหรับบานท่ัวไป 

ของ DVB-T2 ราคาไมแพงมาก ประมาณ 600-1000 บาท (บริษัท

จีน) และสวนใหญรุนดังกลาว รองรับ DVB-T ดวย จึงเห็นเหมาะสม

สําหรับการใชกับบานท่ัวไป โดย กสทช. ควรมีรางระเบียบหารายได

จากใบอนุญาตของชองธุรกิจดิจิตอลท่ีเกิดข้ึน เชน 3% ของรายได

บริษัท (กอนหักคาใชจาย) เก็บไปตลอด เขาเปนเงินกองทุนของ 

กสทช. เพ่ือพัฒนาการศึกษาดานโทรทัศนในมหาวิทยาลัยตางๆ  

เพ่ือจางพนักงานให Monitor ในชองดิจิตอลตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนวา 

ไมสงขอมูลไมดี เพ่ือพัฒนาระบบโทรทัศน สงเสริมของประเทศ เชน 

เพ่ือมาเปนเงินชวยเหลือใหสามารถ ชวยซ้ือ Set top box มาลด

ราคาใหประชาชน ไดเขาถึงไดราคาถูก และเร็วท่ีสุด  หรือเปน

เงินกองทุน สนับสนุนชองสําหรับการศึกษา  ชองสําหรับเด็ก   

- พิจารณาแลวเห็นวา  การแสดงความคิดเห็น

ดังกลาวเปนการแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ี

เก่ียวกับการเปลี่ยนผานไปสูระบบการรับสงสัญญาณ

ในระบบดิจิตอล ดังนั้น การแสดงความคิดเห็น

ดังกลาวจึงไมสอดคลองกับรางประกาศฯ 

http://www.ebay.com/


 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น วเิคราะห์ความคิดเห็น 

ชองสําหรับสื่อเรื่องภัยพิบัติ เปนตน 

3)  เนื่องจาก Notebook, PC (คอมพิวเตอร) ของคนไทย และ 

มือถือคนไทยสําหรับดูทีวีนั้น เห็นวา มีมากกวา 3 ลานคนแนนอน 

สวนใหญเปนโทรศัพทจากจีน (ราคาถูก) ปจจุบัน เปน Analog 

     - ถาดูมือถือจีนท่ีสําหรับดูทีวี DVB-T (ไมใช DVB-T2)  

มีจํ านวนมาพอสมควร   ใน  http://www.alibaba.com และ 

www.ebay.com  ราคาไมแพง ประมาณ 3 พันบาท  

     - ถาดู มือถือจีนท่ีสําหรับดู ทีวี  DVB-T2 ไม มีขายเลย   

ใน http://www.alibaba.com    และ www.ebay.com 

     -  ถาดู USB ท่ีใชรับสัญญาณ ดูทีวี DVB-T (ไมใช DVB-T2) 

สําหรับเครื่อง PC และ Notebook (ผมวาในประเทศไทยใชมากกวา 

3 ลานตัว ในปจจุบัน)  ใน http://www.alibaba.com และ 

www.ebay.com  ราคาไมแพงครับ ประมาณ 300 บาท  

     - ถาดู  USB ท่ี ใชรับสัญญาณ ดู ทีวี  DVB-T2    

ใน http://www.alibaba.com    และ www.ebay.com  ราคา

แพงมากครับ ประมาณ 3 พันบาทข้ึนไป และมีจํานวนนอยรุน  

นอยยี่หอ 

     - สรุปมาตรฐาน DVB-T อุปกรณ USB สําหรับ PC และ 

Notebook และมือถือ หางาย ราคาถูก 

     - สรุปมาตรฐาน DVB-T2 อุปกรณ USB สําหรับ PC และ 

Notebook และมือถือ หายาก ราคาแพง 

http://www.alibaba.com/
http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/
http://www.alibaba.com/
http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/


 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น วเิคราะห์ความคิดเห็น 

 

จาก ขอ 1-3 ขอแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

1) ควรจัดสรรความถ่ี เปน DVB-T กับ DVB-T2  อยางละ  

50% : 50% (เพ่ือใหผูถือมือถือ, PC, Notebook มีจํานวนมกกวา 

3 ลานคน เขาถึง ไดงายและราคาถูกมากจากอุปกรณ และทําให 

การเขาถึงชองดิจิตอลทางอุปกรณเคลื่อนท่ีไดงายมากข้ึน 

2) กําหนดใหชองท่ีใช DVB-T เปลี่ยนเปน DVB-T2 (ภายใน 7 

ป) เขาใจวา หลัง 5 ปอุปกรณสําหรับ USB DVB-T2 และมือถือ 

นาจะหาไดงายมากข้ึนและราคาถูกลงมาก 

      3)   กําหนดเปนชอง Full HD (1920), HD (720), และ SD  

(20%, 30%, 50) ของคลื่นความถ่ี อาจไดเปนจํานวนชอง ดังนี้     

ชอง Full HD, HD, SD ดังนี้ 15ชอง: 20 ชอง: 40 ชอง 

            จํานวนชองคุณภาพมากๆ ดีกวา มีชอง SD มากๆ แตไมมี

คุณภาพ 

            จํ านวนชอง ไมน าจะเปนประเด็นสํ าหรับผู บริ โภค  

ซัก 30 ชอง สําหรับผูบริโภคก็มากเกินความจําเปนแลว แตขอใหมี

คุณภาพมากๆ ทุกวันนี้ ใชกลอง DTV จานสีเหลือง มีชองคุณภาพ

เพียง 20 ชอง อีก 40 ชองเปนขยะ โฆษณาตลอด หนังเกาๆ   

กสทช. ควรเนนใหชองคุณดี ท้ังการสงสัญญาณ (Full HD หรือ HD) 

กับ คุณภาพ Content ของชองๆ ตางๆ ซ่ึงเกิดไดจากบริษัทของ

ธุรกิจในชองตางๆ ตองไมมีจํานวนชองมากเกินไป ทําใหการแขงข้ัน



 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น วเิคราะห์ความคิดเห็น 

สูงเกินไป จนธุรกิจในชองตางๆ ไมมีกําไรไปพัฒนา Content   

              - อีกเรื่อง ใบอนุญาตท่ี 1 (ผูรับบริการ สรางเครื่องขาย) 

เห็นวา ไมความผูกขาด ท่ีจริงควรเปนของรัฐบาลลงทุนเองเลยจะ

ดีกวา จากเงินรัฐบาล หรือเงินกองทุน กสทช. ท่ีเก็บจากผูบริการ 

และใหเอกชนมาใช เก็บคาใชจายใหก็จะไมขาดทุน และเพียงพอ  

- ดูอุปกรณ DVB-T2 สําหรับ Notebook ซ่ึงเปน USB 

DVB-T2 แลว ใน http://www.alibaba.com และ 

www.ebay.com จะมีนอยมาก ครับ ราคาแพงมาก ข้ึนต่ํา 3,000 

บาท (USD100)  

             -  ถาดูอุปกรณ DVB-T2 สําหรับ Notebook ซ่ึงเปน 

USB DVB-T2 แลว ใน http://www.alibaba.com และ 

www.ebay.com จะมีนอยมาก ครับ ราคาแพงมาก ข้ึนต่ํา 3,000 

บาท (USD100)  

นายอพิวัฒน  ชุมเมืองอิน  1. ควรกําหนดในลักษณะวา ณ ปจจุบันมีสถานีวิทยุชุมชนก่ีราย 

ท่ียังใหบริการอยูใหยื่นแสดงตนในเวลาท่ีกําหนดไมตองกําหนดวา

6,601 สถานี ท่ีมากอนแลวไดกอนแตอยากใหคํานึงถึงทุกสถานี 

ท้ังหมดผลิตรายการเพ่ือประชาชนเพราะสถานีท่ีตั้งข้ึนมาทีหลัง 

สรางประโยชนแกสังคมเปนสวนใหญก็เยอะ โปรดรับไวพิจารณา 

2. การท่ีทาง กสทช ใหความสําคัญ กับวิทยุชุมชนมากถึง 6,601 

สถานีนั้นไมมีขอสงสัย แตยังมีสถานีวิทยุชุมชนรวมสี่พันกวาสถานี ท่ี

- พิจารณาแลวเห็นวา   การแสดงความคิดเห็น

ดังกลาวเปนการแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ี

เก่ียวเนื่องกับการอนุญาตใหสถานีวิทยุชุมชนไดรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ ตาม พ .ร .บ .  การ

ประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ. 2551 ดังนั้น 

การแสดงความคิดเห็นดังกลาวจึงไมสอดคลองกับ

รางประกาศฯ  

http://www.alibaba.com/
http://www.ebay.com/
http://www.alibaba.com/
http://www.ebay.com/


 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น วเิคราะห์ความคิดเห็น 

ทาง กสทช. ไมไดพูดถึงวาจะแกไขไปในทางท่ีเปนธรรมอยางไร 

3. การท่ีทาง กสทช จะจัดสรรคลื่นความถ่ีโดยการใชขออนุญาต

กอนและจํากัดเพียง 6,601 สถานี คอนขางจะจํากัดจําเกณฑ โดยไม

คัดสรรดานการใหบริการความรูทางดานตางๆท่ีประชาชนจะไดรับ 

จากวิทยุชุมชนซ่ึงสาระหรือความรูตางๆ ท่ีสงไปใหบริการประชาชน

นั้นสวนหนึ่งมาจากคลี่นวิทยุท่ีนอกเหนือจาก 6,601 สถานีท่ีทาง 

กสทช. ออกใบอนุญาตชั่วคราว ซ่ึงมีดวยกันไมนอยกวาสี่พันกวา

สถานีในชุมชนตางๆท่ัวประเทศไทย 

4. สถานีวิทยุชุมชน 6,601สถานี ท่ีทาง กสทช. ออกใบอนุญาต

ชั่วคราวเพ่ือท่ีจะใหบริการทางดานตางๆนั้นและเปนไปในทางของ 

กสทช. แตตามความเปนจริงนั้นเชื่อไดเลยวา ณ ปจจุบันนี้มีการสง

สัญญาณการใหบริการประชาชนมีไมถึง 6,601 สถานี 

 

5. เชื่อวาสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีอยูในประเทศไทยท้ังหมดหม่ืนกวา

สถานี ตางใหบริการท้ังทางดานสาระ/ขาวสาร/หรืออ่ืนๆของทุกภาค

สวนในเมืองหรือชนบทแตกตางกันออกไป บางสถานียังเปดโอกาส 

โรงเรียน/โรงพยาบาล/และสวนราชการอ่ืนๆเขามามีการเปนสวน

รวมไมวา 6,601 สถานี ท่ีทาง กสทช. ออกใบอนุญาตชั่วคราวและ

รวมไปถึงอีกสี่พันกวาสถานีท่ีทาง กสทช. ยังไมออกใบอนุญาตท่ี

ใหบริการประชาชนแบบนี้ และอยากใหทาง กสทช. นํากลับไป

พิจารณาสถานีวิทยุท้ังหมดท่ีใหบริการถึงประชาชนแบบนี้ และไม



 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น วเิคราะห์ความคิดเห็น 

จํากัดเพียงแต 6,601 สถานีดูเพ่ิมเติมจะเปนการงายท่ีสุด กับการตั้ง

กระดานใหมเมืองไทยมีวิทยุชุมชนท้ังหมดเทาไหรใหยื่นเอกสารตอ

ทาง กสทช. ตามวันเวลาท่ีกําหนด ถาไมทําแบบนี้ปญหาทางการ

แกไขปญหาเกิดข้ึนแนนอน เนื่องจากทางสถานีวิทยุบางท่ีท่ีดี ไดทํา

กา รส ง สัญญาณการกระจาย เสี ย ง เ พ่ื อบริ ก า รประชาช น 

ดานขาวสารทางกรุงเทพมหานครและขาวสารภาคทองถ่ิน รวมไป

ถึงสาระ ซ่ึงฝงรายการเขาถึงคนฟงทุกประเภททางสถานีของเรามี

ความยินดีและใหความรวมมือในสวนราชการตางๆ เชน สถานี

ตํารวจ/องคการบริหารสวนตําบล/วัด/โรงเรียน/กํานัน/ผูใหญบาน

และประชาชนท่ัวไป ทางดานขาวสารหรือสาระอ่ืนๆและยินดีให

ทานใชเวลาของทางสถานีในการจัดรายการตามจุดประสงคของ

หนวยงานนั้นๆและสถานี วิทยุ ของ เขา เหล านั้น ไม ได อยู ใน  

6,601 สถานีดวย แตบางสถานีมีใบอนุญาตชั่วคราวแตไมเปดบริการ

ประชาชนทานจะอางวาแจงกอนไดสิทธินั้นหรือโดยไมคํานึงถึง

ประโยชนของประชาชน 

 

นายธนงศักดิ์  ภาวิชัย 

 

1. ควรกําหนดในลักษณะวา ณ ปจจุบันมีสถานีวิทยุชุมชนก่ีราย 

ท่ียังใหบริการอยูใหยื่นแสดงตนในเวลาท่ีกําหนด ไมตองกําหนดวา

6,601 สถานี ท่ีมากอนแลวไดกอน แตอยากใหคํานึงถึงทุกสถานี

ท้ังหมดผลิตรายการเพ่ือประชาชนเพราะสถานีท่ีตั้งข้ึนมาทีหลัง

สรางประโยชนแกสังคมเปนสวนใหญก็เยอะ โปรดรับไวพิจารณา 

- พิจารณาแลวเห็นวา   การแสดงความคิดเห็น

ดังกลาวเปนการแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ี

เก่ียวเนื่องกับการอนุญาตใหสถานีวิทยุชุมชนไดรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ ตาม พ .ร .บ .  การ

ประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ. 2551 ดังนั้น 



 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น วเิคราะห์ความคิดเห็น 

2. การท่ีทาง กสทช. ใหความสําคัญ กับวิทยุชุมชนมากถึง 6,601 

สถานีนั้นไมมีขอสงสัย แตยังมีสถานีวิทยุชุมชนรวมสี่พันกวาสถานี  

ท่ีทาง กสทช. ไมไดพูดถึงวาจะแกไขไปในทางท่ีเปนธรรมอยางไร 

3. การท่ีทาง กสทช. จะจัดสรรคลื่นความถ่ีโดยการใชขออนุญาต

กอนและจํากัดเพียง 6,601 สถานี คอนขางจะจํากัดจําเกณฑ โดยไม

คัดสรรดานการใหบริการความรูทางดานตางๆท่ีประชาชนจะไดรับ 

จากวิทยุชุมชนซ่ึงสาระหรือความรูตางๆ ท่ีสงไปใหบริการประชาชน

นั้นสวนหนึ่งมาจากคลื่นวิทยุท่ีนอกเหนือจาก 6,601 สถานีท่ีทาง 

กสทช. ออกใบอนุญาตชั่วคราว ซ่ึงมีดวยกันไมนอยกวาสี่พันกวา

สถานีในชุมชนตางๆท่ัวประเทศไทย 

4. สถานีวิทยุชุมชน 6,601 สถานี ท่ีทาง กสทช . ออก

ใบอนุญาตชั่วคราวเพ่ือท่ีจะใหบริการทางดานตางๆนั้นและเปนไป

ในทางของ กสทช. แตตามความเปนจริงนั้นเชื่อไดเลยวา ณ ปจจุบัน

นี้มีการสงสัญญาณการใหบริการประชาชนมีไมถึง 6,601 สถานี  

5. เชื่อวาสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีอยู ในประเทศไทยท้ังหมด 

หม่ืนกวาสถานี ตางใหบริการท้ังทางดานสาระ/ขาวสาร/หรืออ่ืนๆ

ของทุกภาคสวนในเมืองหรือชนบทแตกตางกันออกไป บางสถานียัง

เปดโอกาส โรงเรียน/โรงพยาบาล/และสวนราชการอ่ืนๆเขามามีการ

เปนสวนรวมไมวา 6,601 สถานี ท่ีทาง กสทช. ออกใบอนุญาต

ชั่วคราวและรวมไปถึงอีกสี่พันกวาสถานีท่ีทาง กสทช. ยังไมออก

ใบอนุญาตท่ีใหบริการประชาชนแบบนี้ และอยากใหทาง กสทช.  

การแสดงความคิดเห็นดังกลาวจึงไมสอดคลองกับ

รางประกาศฯ 



 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น วเิคราะห์ความคิดเห็น 

นํากลับไปพิจารณาสถานีวิทยุท้ังหมดท่ีใหบริการถึงประชาชนแบบนี้ 

และไมจํากัดเพียงแต 6,601 สถานี ดูเพ่ิมเติมจะเปนการงายท่ีสุด 

กับการตั้งกระดานใหมเมืองไทยมีวิทยุชุมชนท้ังหมดเทาไหรใหยื่น

เอกสารตอทาง กสทช. ตามวันเวลาท่ีกําหนด ถาไมทําแบบนี้ปญหา

ทางการแกไขปญหาเกิดข้ึนแนนอน เนื่องจากทางสถานีวิทยุบางท่ีท่ี

ดี ไดทําการสงสัญญาณการกระจายเสียงเพ่ือบริการประชาชนดาน

ขาวสารทางกรุงเทพมหานครและขาวสารภาคทองถ่ิน รวมไปถึง

สาระ ซ่ึงฝงรายการเขาถึงคนฟงทุกประเภททางสถานีของเรามีความ

ยินดีและใหความรวมมือในสวนราชการตางๆเชน สถานีตํารวจ/

องคการบริหารสวนตําบล/วัด/โรงเรียน/กํานัน/ผูใหญบานและ

ประชาชนท่ัวไป ทางดานขาวสารหรือสาระอ่ืนๆและยินดีใหทานใช

เวลาของทางสถานีในการจัดรายการตามจุดประสงคของหนวยงาน

นั้นๆ และสถานีวิทยุของเขาเหลานั้นไมไดอยูใน 6,601 สถานีดวย 

แตบางสถานีมีใบอนุญาตชั่งคราวแตไมเปดบริการประชาชนทานจะ

อางวาแจงกอนไดสิทธินั้นหรือโดยไม คํานึงถึงประโยชนของ

ประชาชน 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 1.  ขอ 3.2 เห็นควรเพ่ิมเติมดังนี้ “..........โดยมิไดมีวัตถุประสงคใน
การแสวงหารายไดเพ่ิมเติม เชน การโฆษณาแฝง” 
2.  ขอ 15 กําหนดวา “..........ในกรณีท่ีการทดลองหรือการทดสอบ
การใชคลื่นความถ่ีมีลักษณะและวิธีปฏิบัติท่ีเปนการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ผู ไดรับอนุญาตตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนตาม

1. สําหรับการแสดงความเห็นตามขอ 1. นั้น 

พิจารณาแลวเห็นวา โดยเจตนารมณของขอ 3.1 

ของรางประกาศฯ  ไดหมายความรวมถึง การหาม

ทําการโฆษณาแฝงดวยแลว ดังนั้น จึงไมจําเปนตอง

กําหนดเพ่ิมเติมตามท่ีเสนอ  



 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น วเิคราะห์ความคิดเห็น 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ. 2552 ดวย โดยเม่ือไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี
เพ่ือการทดลองหรือทดสอบจากคณะกรรมการแลว ใหถือวาไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการ..........” นั้น เปนการอนุญาตใหประกอบ
กิจการตามระยะเวลาท่ีทดลองหรือทดสอบใชหรือไม 
หากใช เห็นควรกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมใหชัดเจนวา “การอนุญาตให
ทดลองหรือทดสอบคลื่นความถ่ีดังกลาว ไมมีผลตอการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใน
ภายหลัง” 

 เหตุผล : เนื่องจากในระหวางระยะเวลาทดลองหรือ
ทดสอบฯ อาจจะทําใหมีผูรับบริการเกิดข้ึนจํานวนหนึ่ง และเม่ือ
ระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตสิ้นสุด ผูรับอนุญาตอาจจะอางเอาความ
เดือดรอนของผูรับบริการมาเปนประโยชนในการขออนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนจาก กสทช. ได 
3. ขอเสนอแกไขขอ 23 เปน “เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการทดสอบ……
คณะกรรมการตองประกาศเผยแพรผลการทดลองหรือทดสอบฯ 
โดยละเอียดตอสาธารณชน” นอกจากนี้ ควรกําหนดกรอบ
ระยะเวลาท่ีแนนอนท่ีผูไดรับอนุญาตตองจัดสงรายงานผลการ
ทดลองหรือทดสอบนั้นตอคณะกรรมการ และกรอบระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการตองเผยแพรรายงานตอสาธารณชนดวย 

 

2. สําหรับการแสดงความเห็นตามขอ 2. นั้น 

พิจารณาแลวเห็นวา รางประกาศฯ ไดมีกําหนด

เง่ือนไขดังกลาวไวแลว ดังท่ีปรากฏในขอ 20. และ

ขอ 21.  

3. สําหรับการแสดงความเห็นตามขอ 3. นั้น 

พิ จ า รณาแล ว เ ห็ น ว า  ก า ร เ ผ ยแพร ร าย ง าน 

ผลการทดลองหรือทดสอบนั้น ไมจําเปนตองรายงาน

โ ด ย ล ะ เ อี ย ด  ดั ง ท่ี บ ริ ษั ท  ก ส ท ฯ  ไ ด แ ส ด ง 

ความคิดเห็น เพียงแตนํารายงานโดยสรุปมาทํา 

การประกาศเผยแพรตอสาธารณะชนก็นาจะเปน 

การเพียงพอแลว   

      แตท้ังนี้  เห็นสมควรกําหนดระยะเวลาท่ี 

ผูไดรับอนุญาตตองจัดสงรายงานผลการทดลองหรือ

ทดสอบนั้นตอคณะกรรมการ เพ่ือเปนการกําหนด

ระยะเวลาท่ีแนนอนในการจัดทํารายงานดังกลาว 

อีกท้ัง เพ่ือเปนการปองกันมิใหผูไดรับอนุญาตโตแยง

เ ก่ี ยว กับระยะ เวลา ในการจั ด ทํ ารายงานต อ

คณะกรรมการได 
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